



เมนูข้อมูล

นายดาต้า

พลการต่อสู้ทางการเมืองในมุมมองของ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ผู้บัญชาการใหญ่ของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่เรียกให้สั้นลงว่า "กปปส." ดูเหมือนจะไปกันใหญ่แล้ว เหมือนกับว่าประชาชนของประเทศนี้ให้การสนับสนุน หรือขึ้นตรงกับ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" เสียเป็นส่วนใหญ่ กปปส. เป็นประชาชนส่วนใหญ่ในแผ่นดินนี้

น่าจะเป็นอย่างที่ไปกันใหญ่เช่นนี้เองที่ทำให้ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" แสดงอหังการแบ่งกลุ่มโชว์ให้เห็นความยิ่งใหญ่ขนาดประกาศว่าหลังจากองค์กรอิสระประกาศให้ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" พ้นจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตัวเขาจะเป็น "รัฐาธิปัตย์" นำชื่อ "คนกลางที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ" และ "ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"

ไปไกลถึงขั้นจะให้คำพูด หรือคำสั่งของตัวเองเป็นกฎหมาย เปรียบเทียบกับคำสั่งของผู้นำรัฐประหารในอดีต ถึงขั้นสั่งประหารชีวิตใครก็ได้

อย่าให้ ต้องพูดถึงการได้มาซึ่ง "รัฐาธิปัตย์"ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ประกาศแผนการไว้กลับมาคุยกันตรงนี้ "จริงหรือไม่ที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใต้การบัญชาการของสุเทพ"

"อำนาจประชาชนทั้งประเทศ" ที่ "สุเทพ" อ้างว่าได้มอบ "รัฐาธิปัตย์" ให้ นั่นจริงหรือ

!! นอน ท่ามกลางความแตกแยกทางการเมือง ใครที่พร้อมจะหลับหูหลับตาเชื่อฟัง "สุเทพ" ก็จะตอบว่า "จริงแน่นอน" ส่วนใครที่ยืนอยู่คนละฝ่ายจะบอกว่า "มันบ้าไปแล้ว" บางคนที่ไม่ยืนอยู่ข้างฝ่ายไหนคงจะ "งงๆ" ว่า "มาไม่ไหนกันแล้ว"

ส่วนฝ่ายไหนจะมากกว่าฝ่ายไหน "พวก

พยายาม 'บ้า' กันต่อไป



เซ็ดสุเทพ" ก็ต้องบอกว่าพวกตัวเองมากกว่าอยู่แล้ว ส่วนฝ่ายตรงกันข้ามคงยื่นกรานเหมือนเดิมว่า "มันบ้า"

เรื่องที่ว่ากันไปตามใจแต่ละคนเช่นนี้คงเถียงกันไม่ได้เพราะไม่รู้จะจบอย่างไร และเมื่อไม่มีการทำประชามติว่าใครมากกว่าใคร จะให้ประชาชนตัดสินกันด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็ไม่ยอมให้มีกัน

ดังนั้น **ข้อสรุปว่า "สุเทพเป็นตัวแทนประชาชนส่วนใหญ่ในระดับที่ประเทศนี้ต้องมอบความเป็นรัฐาธิปัตย์ให้" จริงหรือไม่ คงได้แต่ใช้การสำรวจที่พอมาเทียบเคียงได้**

การสำรวจล่าสุดที่น่าสนใจและพอจะเกี่ยวโยงกับคำตอบว่า "ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยอมให้สุเทพบัญชาการหรือไม่" น่าจะเป็นของ "กรุงเทพโพลล์" ที่ "ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ" ทำขึ้นมาในช่วงนี้ เรื่อง "คนกรุงกับสงกรานต์ 2557" ในคำถามที่ว่า "นักการเมืองที่อยากไปเล่นสงกรานต์ด้วยมากที่สุด"

คำตอบนี้ได้มาจากคำถามแบบเปิด คือให้ผู้ตอบเขียนชื่อเอาเองว่าจะเล่นสงกรานต์กับใคร ถ้าสรุปว่า คนที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากจะเล่นสงกรานต์ด้วยคือ "นักการเมืองที่เขาชื่นชอบ"

ผลที่ออกมาว่า อันดับ 1 คือ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ร้อยละ 32.9 ตามด้วยอันดับ 2 "สุเทพ

เทือกสุบรรณ" ร้อยละ 27.1 ย่อมสรุปได้ว่าที่ "สุเทพ" เข้าใจว่าสามารถบัญชาการประชาชนส่วนใหญ่ได้นั้น เป็นความเข้าใจที่ผิดแล้ว คนไทยที่ชื่นชอบยินดีกับ "ยิ่งลักษณ์" มีมากกว่าความเป็น "รัฐาธิปัตย์" ด้วยความเชื่อว่า "ประชาชนส่วนใหญ่มอบอำนาจให้" จึงเป็นเรื่องเพื่อเจ็ไปเอง

หากยอมรับกับข้อสรุปนี้ ควรที่ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" จะต้องรู้ตัวเองว่าไม่ควรสติเฟื่องไปถึงขนาดนั้น

อีกคนหนึ่งที่ดีที่จะต้องทบทวนตัวเองน่าจะ เป็น "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" เพราะในคำถามเดียวกันนั้น มีคนเลือก "อภิสิทธิ์" เพียงร้อยละ 12.2 มาเป็นอันดับ 4 ย่อว่าแค่คนนิยม น้อยกว่า "ยิ่งลักษณ์" อย่างหลุดลุ่ย และ "สุเทพ" ทิ้งห่างเลย

กระทั่งสู้กับ "สุวิทย์ กมลวิศิษฎ์" ที่มาเป็นอันดับ 3 ประชาชนเลือกร้อยละ 14.7 ก็ยังไม่ได้

ดูจากการสำรวจของ "กรุงเทพโพลล์" นี้แล้ว ไม่เพียงแต่คำประกาศของ "สุเทพ" จะเป็นได้อย่างมากแต่การละเมอเพื่อพวกเขา

แต่อนาคตของ "ประชาธิปไตย" พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ดูท่าจะมาเสียหายสาหัสในยุคที่มี "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" เป็นผู้นำเสียด้วยซ้ำ ●